

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP

*

Số: 10/2024

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2024)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại trường THPT Kim Động.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà hỗ trợ cho người dân bị ngập do Bão số 3 - Yagi gây ra.

3. Hội nghị lần thứ 25, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII

4. Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

5. Kết quả đợt phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

6. Hội nghị Tọa đàm “Đánh giá thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”.

7. Kết quả công tác an ninh trật tự quý III/2024.

8. Kết quả hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công qua tài khoản định danh điện tử VneID từ ngày 01/7/2024 đến nay.

9. Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão.

10. Các hoạt động tổ chức Tết trung thu năm 2024.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 10/2024.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại trường THPT Kim Động

Sáng ngày 05/9/2024, đồng chí Nguyễn Hùng Nam - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Phúc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh, của huyện dự Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại trường THPT Kim Động.

Năm học 2023 - 2024, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trường THPT Kim Động đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo, của tỉnh. Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 1.404 học sinh thuộc các khối lớp. Sẵn sàng cho năm học mới, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn và được cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã đánh hội trống khai giảng năm học mới, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học, các em học sinh quyết tâm nỗ lực, phấn đấu trong học tập và rèn luyện góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập được nhà trường và nhiều tổ chức, doanh nghiệp trao học bổng, tặng quà.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà hỗ trợ cho người dân bị ngập do Bão số 3 - Yagi gây ra

Chiều ngày 12/9/2024, tại trụ sở Cơ quan Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao quà hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho huyện.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ngập lụt sau bão, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện chịu thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi. Đặc biệt là 6 xã ven đê sông Hồng mưa nhiều gây ngập lụt, nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập nặng giao thông chia cắt, một số khu vực bị sạt lở, ngập sâu phải sơ tán người dân, gây khó khăn trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trao quà hỗ trợ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện rà soát, phân bổ nguồn hỗ trợ bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Cấp ủy, chính quyền huyện kịp thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do bão lũ, ngập lụt. Phát động các phong trào trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng giúp đỡ bà con Nhân dân bị thiệt hại sau bão, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời sớm có các

phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc nhằm phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận quà hỗ trợ của tỉnh, huyện đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách trực tiếp phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

3. Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII

Chiều ngày 24/9/2024, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày nội dung các báo cáo: Điều chỉnh chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho nhân dân làm nhà ở tại TT Lương Bằng; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030... Cho ý kiến, hoàn thiện và nhất trí thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 25 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Chi Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành có liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc điều chỉnh chủ trương dự án,

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với cấp ủy đảng chính quyền huyện thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị địa phương. Trước mắt chủ động, tập trung triển khai các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 26/9/2024, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Toàn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo với cử tri trong huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp và gửi 29 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương để trả lời, giải quyết theo chức năng, thẩm quyền. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 8 văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành gửi cử tri tỉnh Hưng Yên.

Cử tri huyện đã kiến nghị một số vấn đề như: Tăng cường biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thông tin

xấu, độc trên không gian mạng; Nhà nước cần có giải pháp kiểm soát thị trường vàng để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; các cấp có thẩm quyền xem xét cho sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước để tạo thuận lợi cho học sinh và các nhà trường, tránh lãng phí....

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thắng - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện. Đồng thời, trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển tới các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 suất quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện.

5. Kết quả đợt phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế trên địa bàn tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Yagi và lũ lụt gây ra. Đợt phát động sẽ diễn ra từ ngày 12/9 đến 30/9/2024.

Kết thúc đợt vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - cơ quan Thường trực Quỹ Cứu

trợ huyện đã tiếp nhận số tiền ủng hộ là trên 3,6 tỷ đồng và hiện vật gồm: 1 tấn gạo, 500 thùng mì tôm, 140 thùng sữa tươi, các nhu yếu phẩm (bánh kẹo, lương khô, nước uống...), 320 phao, bạt các loại. Trong đó: những người con quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc ủng hộ 2 tỷ đồng, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện cũng tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ.

Toàn bộ hiện vật tiếp nhận đã được chuyển hỗ trợ trực tiếp tới các nơi ảnh hưởng nặng của bão số 3 và vùng ngập lụt trên địa bàn huyện. Đối với số tiền ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, căn cứ đề nghị của Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN huyện, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ Cứu trợ huyện đã và sẽ thực hiện chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai và người dân bị thiệt hại do bão, lũ tại địa phương đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

6. Hội nghị tọa đàm “Đánh giá thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”

Chiều ngày 10/9/2024, tại Trung tâm Y tế huyện, Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị tọa đàm “Đánh giá thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tìm nguyên nhân, giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2024.

Những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên rõ rệt; mức sinh thay thế được duy trì; chất lượng dân số được nâng lên.... Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về quy mô dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao. Theo số liệu tổng hợp, năm 2023 tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện là 123,7 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 27,5%; 7 tháng đầu năm 2024 tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện là 127,8 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 27,6%.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện cung cấp những thông tin quan trọng về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên ở một số nước trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và huyện thời gian qua; nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp khắc phục. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bài học trong quá trình truyền thông, vận động thực hiện chính sách dân số ở cơ sở, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức của các gia đình, dòng họ trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thay đổi quan niệm “trọng nam” trong xã hội hiện nay. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá thực trạng, để có các biện pháp tham mưu giúp cấp ủy, chính

quyền các cấp chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.

7. Kết quả công tác an ninh trật tự quý III/2024

Quý III/2024, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp ... Vi phạm về trật tự xã hội xảy ra 45 vụ/43 đối tượng, đã khởi tố 15 vụ/08 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/ 24 đối tượng; vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, phát hiện 68 vụ/70 đối tượng, đã khởi tố 9 vụ/11 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 58 vụ/58 đối tượng; tổ chức kiểm tra phát hiện, xử lý 177 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 338.625.000 đồng, tạm giữ 55 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 18 trường hợp.

Những tháng cuối năm, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Công an huyện và công an các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra cảnh giới; đẩy mạnh

thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về an ninh trật tự, tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm tại cơ sở.

8. Kết quả hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công qua tài khoản định danh điện tử VneID từ ngày 01/7/2024 đến nay

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng DVC trực tuyến qua tài khoản định danh điện tử VneID; huyện còn tăng cường cung cấp DVC trực tuyến đối với những thủ tục hành chính đủ điều kiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, toàn bộ 401 thủ tục hành chính cấp huyện đủ điều kiện đều được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó, có 200 thủ tục cung cấp dưới dạng DVC trực tuyến toàn trình và 146 thủ tục trực tuyến một phần. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, công dân sử dụng DVC trực tuyến qua tài khoản VneID đã được kích hoạt trên điện thoại thông minh, được thực hiện ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa một số đơn vị như: Công an

huyện, BHXH huyện, Bru điện huyện,... Qua đó giúp cho tổ chức, công dân có thể sử dụng tài khoản VneID để nộp hồ sơ hành chính, cũng như theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tích cực thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân, tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, đảm bảo thuận tiện cho công dân khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến qua tài khoản định danh điện tử VneID không cần giấy tờ và số hóa hồ sơ hành chính của công dân, phục vụ cho giải quyết các thủ tục hành chính sau này.

Kết quả, từ 01/7/2024 đến nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.700 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt 99,7%; cấp xã đạt 99,47%. Trong đó, 100% hồ sơ hành chính trực tuyến đều được nộp trên Cổng dịch vụ công qua tài khoản định danh điện tử VneID.

9. Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gây ngập lụt sau bão, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả trên địa bàn huyện bị ngập nước, ngã đổ, dập nát... Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: Tổng diện tích lúa bị thiệt hại là 2.098,8 ha (chiếm 61,79% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa); trong đó, diện tích ước thiệt hại trên 70% là 647,75ha; từ 30-70% là 1.291,39ha; ước giá trị thiệt hại khoảng 15 tỷ 220,47 triệu đồng. Tổng diện tích ngô và rau màu các loại

là: 581,17ha (chiếm 86,63% tổng diện tích) và 8.033 chậu hoa, cây cảnh; trong đó, ước diện tích thiệt hại trên 70% là 376,12ha; từ 30-70% là 188,72ha; ước giá trị thiệt hại khoảng 45 tỷ 670,66 triệu đồng. Tổng diện tích cây ăn quả, cây lâu năm là 1.588,88ha (chiếm 93,51% tổng diện tích); trong đó, ước diện tích thiệt hại trên 70% là 749,67ha (chủ yếu là cây chuối); từ 30-70% là 778,86ha; ước giá trị thiệt hại khoảng 283 tỷ 750,43 triệu đồng. Các thiệt hại khác về trồng trọt như: hỏng nhà màng, nhà lưới; úớt, trôi phân bón, giống cây trồng... ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Đề khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão. Huyện chỉ đạo các địa phương thu hoạch các diện tích lúa chín sớm, thu hoạch nhanh khi thời tiết nắng, đề phòng mưa bão tiếp diễn. Với diện tích lúa đã chín đỏ đuôi bị đổ, người dân nên buộc, dựng lại. Nhanh chóng thu hoạch diện tích rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Khơi thông dòng chảy, rãnh thoát nước trên đồng ruộng đối với diện tích chưa đến kỳ thu hoạch. Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng.... cho cây nhanh phục hồi sau khi nước rút. Khi đất khô ráo, xới vun kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK.... Khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi rãnh, hồ trong vườn cây đối với vườn cây ăn quả ngập úng, nước rút cần xới nhẹ, phá váng lớp đất mặt vùng tán cây giúp đất thông thoáng, khắc phục tổn thương và tái sinh rễ mới, thu dọn cành gãy đổ, chăm sóc, bón phân giúp cây nhanh

phục hồi. Khi bộ rễ cây đã phục hồi, tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân hữu cơ khoáng, phun phân bón lá hạn chế hạn chế sử dụng phân bón hóa học để tăng khả năng phục hồi của cây.

UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần chủ động bám sát các diễn biến thời tiết, đề phòng thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ động bơm rút nước đê, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chuẩn bị số lượng và chủng loại hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại ngay khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm cung cấp cho thị trường lúc giáp vụ.

10. Các hoạt động tổ chức Tết trung thu năm 2024

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để tất cả các em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 21/8/2024 về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Bão số 3, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động rút gọn các chương trình, linh hoạt tổ chức các hình thức tặng quà thiết thực.

Trong dịp Tết Trung thu huyện đã tổ chức 9 đoàn thăm, tặng quà các em thiếu nhi trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 85 triệu đồng, trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; trao học bổng cho 85 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 17 xã, thị trấn; hỗ trợ Trung tâm Hi vọng Tiên Cầu trị giá 45 triệu đồng. Các hoạt động vui chơi trẻ em được giảm bớt, thay vào đó là những món quà nhỏ nhưng chan

chứa tình cảm được gửi đến các bạn nhỏ ở vùng bị ảnh hưởng. Đây là cách giúp đỡ thiết thực, là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia. Những món quà này là biểu tượng của tình đồng bào, tinh thần “tương thân, tương ái” của người Việt Nam trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Kế hoạch số 162-KH/HU ngày 11/9/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

2. Công văn số 1103-CV/HU ngày 11/9/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2024.

3. Công văn số 1104-CV/HU ngày 11/9/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027.

4. Kế hoạch số 164-KH/HU ngày 20/9/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

5. Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 6/9/2024 của UBND huyện về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

6. Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 13/9/2024 của UBND huyện thực hiện Chỉ thị số 12/CT- UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; dự thảo Tổng kết công tác

nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2025 - 2027; chủ trương đầu tư toàn tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1. Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

1.1. Về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận, cơ bản tán thành kết cấu và những nội dung chính của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV; phân tích, nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm ý nghĩa, chủ đề của Đại hội XIV; khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị có nhiều nội dung mới, điểm nhấn khác biệt so với Đại hội XIII, mang tầm chiến lược, lịch sử, có tính chất Cương

lĩnh để thực hiện trong giai đoạn tới; đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đạt được những thành tựu, kết quả nổi bật: (1) Phát triển kinh tế cơ bản hoàn thành những mục tiêu chủ yếu, quan trọng. (2) Phát triển văn hóa, xã hội và con người có nhiều mặt tiến bộ. (3) Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. (4) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đồng bộ, trong sạch, vững mạnh toàn diện; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chấp hành Trung ương xác định, trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030,

thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

1.2. Về Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá Dự thảo Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, toàn diện, khá sâu sắc; thể hiện được những vấn đề mới có tính lý luận rút ra từ thực tiễn. Đây là Báo cáo rất quan trọng góp phần hoàn thiện lý luận của Đảng ta về đổi mới, phát triển đất nước trong 40 năm qua; từ đó tiến hành xây dựng phương hướng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong 40 năm xây dựng, phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng là rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, những vấn đề khó khăn đặt ra cho từng lĩnh vực, trên cơ sở đó định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Trung ương đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, trách nhiệm nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự

thảo Báo cáo, trong đó, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá về sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta trong 6 lĩnh vực: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng, lý luận “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về sự sáng tạo, đột phá lý luận trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, xã hội và con người; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

1.3. Về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương nhận định: Điều lệ Đảng hiện hành đã được thi hành 3 nhiệm kỳ; cơ bản các nội dung của Điều lệ Đảng hiện hành phù hợp thực tiễn; các quy định, hướng dẫn của Trung ương cụ thể, thuận lợi trong thi hành, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV; trên cơ sở tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng, đề nghị Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem

xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm phù hợp.

1.4. Về Dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030

Ban Chấp hành Trung ương nhận định 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, chưa có tiền lệ, ảnh hưởng nặng nề hơn so với dự báo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thực hiện ba đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực, nhất là về phát triển hạ tầng. Phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội có nhiều mặt tiến bộ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao.

Về những hạn chế, yếu kém, Ban Chấp hành Trung ương thẳng thắn chỉ rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Nền tảng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa chưa vững chắc. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội một số mặt chưa cao...

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những kết quả, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình trong nước, quốc tế những năm tới, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Ban Chấp hành Trung ương thông qua nội dung cơ bản các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV (nêu trên); giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo các Tiểu ban hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trên để lấy ý kiến đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

2. Về Báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành và thống nhất thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng đúng thời điểm, đã kịp thời cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng về công tác bầu cử, tháo gỡ những vướng mắc, phát

huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Về cơ bản, hầu hết các nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng vẫn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất bổ sung, sửa đổi một số nội dung nhằm làm rõ hơn, bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, bố cục hợp lý hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, phê duyệt, ban hành thực hiện.

3. Về dự thảo Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, trong bối cảnh, tình hình có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng Đại hội XIII của Đảng đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cơ bản bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu tương đối phù hợp theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng; góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu theo

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực; nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là công việc hệ trọng; là “then chốt” của “then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu, yêu cầu công tác nhân sự Đại hội XIV, trong đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo và uy tín; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện tốt phương châm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, phê duyệt, ban hành thực hiện.

4. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự

**kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà
nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm
2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
quốc gia 2025 - 2027**

Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất với Dự thảo Tờ trình và các báo cáo do Ban cán sự đảng Chính phủ trình; ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong việc triển khai tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, phân tích, làm sâu sắc thêm những kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn và nguyên nhân, phân tích sâu về bài học kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2025 - 2027. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự kiến khó đạt và đạt cao hơn đối với các chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, làm cơ sở tạo đà cho nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh ban

hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh các Báo cáo, trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

5. Về chủ trương đầu tư toàn tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đầu tư Dự án để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và triển khai các quy hoạch; tăng cường kết nối vùng, miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới; bảo đảm nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc - Nam, là hành lang vận tải lớn nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao (350km/h) trên trục Bắc - Nam. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định thông qua chủ trương, một số cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư Dự án.

6. Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan có liên quan và địa phương hoàn thiện Đề án trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8.

7. Ban Chấp hành Trung ương thông qua Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 9 đến Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị lần thứ 10 đến Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2023.

8. Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm: Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân, khôi phục sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 10/2024

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những

tháng cuối năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng 4 tốt; tích cực chuẩn bị và tham gia Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024 theo Kế hoạch số 163-KH/HU ngày 20/9/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trưởng thôn gắn với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3 và lũ lụt, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện công tác khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường. Tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông năm 2024; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

4. Tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại trong tháng: 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 94 năm Ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Dân vận của Đảng (15/10); Văn phòng cấp ủy (18/10); Kiểm tra Đảng (26/10). Ngày thành lập các hội: Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lực lượng vũ trang huyện sát cánh cùng nhân dân phòng, chống bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa, lũ, phòng chống úng, lụt

Với tinh thần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, những ngày qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã không ngại khó khăn, vất vả tích cực giúp đỡ nhân dân các biện pháp phòng, chống thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, LLVT huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, công an các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin liên lạc, trực cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng thường trực duy trì trực 24/24h, đảm bảo 100% quân số; kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bố trí, huy động lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm tốc nhiều mái nhà và gãy đổ nhiều cây xanh. LLVT huyện đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức ứng cứu, khắc phục, giải phóng mặt bằng đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện.

Nhằm khắc phục thiệt hại và các sự cố do hoàn lưu bão, LLVT huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện chỉ đạo lực lượng dân quân, công an các xã, thị trấn tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, phòng chống úng, lụt. Huy động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khơi thông dòng chảy và chống tràn nội đồng tại các xã, thị trấn. Tích cực hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là các xã ven đê sông Hồng thu hoạch thủy sản, hoa màu, giúp nhân dân cứu hộ nhiều tài sản, di dời người và tài sản của các hộ gia đình trong vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn. Đặc biệt, ngay sau khi có công điện khẩn của UBND tỉnh và UBND huyện về báo động lũ trên sông Hồng, các LLVT huyện đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động khi có tình huống xảy ra với 8 xuồng, 300 áo phao cứu đuối, cùng các trang thiết bị khác tổ chức các bộ phận, lực lượng nhanh chóng, khẩn trương triển khai phương án phòng, chống mưa lũ; tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống đê điều nhằm kịp thời phát hiện, xử lý

các sự cố đê điều; phối hợp tuyên truyền, vận động và khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã Đức Hợp, Mai Động, Hùng An đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời cử một tổ công tác thường trực tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động để nắm tình hình, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ đưa các cháu học sinh đến trường an toàn.

Hình ảnh cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang dầm mình trong mưa gió, ngấp lút để đồng hành, hỗ trợ Nhân dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tình quân - dân, về sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy